




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ	
วัน/เดือน/ปี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕	
หัวข้อ ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บนเว็บไซต์หน่วยงาน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเรื่องเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้บุคลากรสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ร่วมสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม ในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ ของงาน กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวง สาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดังวิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” และ กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่เจตจำนงสุจริต และสั่งการหรือ อนุมัติให้นำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารไปเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน นั้น ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ขออนุญาตแพร่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ ทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ เสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบข้อมูลจากการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต	
Linkภายนอก	เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ http://www.cktdph.go.th/
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
 (นายประจักษ์ แจงทอง) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	 (นายธนภัทร บุญอาจ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
 (นางสาววิดา รอดพ่าย) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕	